

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
วันพุธ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ

ผู้มาประชุม ๗ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน

ผู้ไม่มาประชุม คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้มาประชุม		
๑	นายसानิต ศรีจุมปา	ประธานสภาฯ อบต.ปากอคำ	सानิต ศรีจุมปา
๒	นางพรศรี คำฟู	รองประธานสภาฯ อบต.ปากอคำ	พรศรี คำฟู
๓	นางนัฐกานต์ เมืองเสริม	สมาชิกสภา อบต. ปากอคำ หมู่ที่ ๑	นัฐกานต์ เมืองเสริม
๔	นายอภิเชษฐ์ แสงคำมา	สมาชิกสภา อบต.ปากอคำ หมู่ที่ ๓	อภิเชษฐ์ แสงคำมา
๕	นายไสว เครือวงศ์	สมาชิกสภา อบต.ปากอคำ หมู่ที่ ๔	ไสว เครือวงศ์
๖	นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว	สมาชิกสภา อบต.ปากอคำ หมู่ที่ ๕	บุญโรจน์ หน่อแก้ว
๗	นางพิมพ์ทอง สุขเกษม	สมาชิกสภา อบต.ปากอคำ หมู่ที่ ๖	พิมพ์ทอง สุขเกษม

	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายสุรียัน ต้อยศ	นายก อบต.ปากอคำ	สุรียัน ต้อยศ
๒	นายชยพล ไผยราช	รองนายก อบต.ปากอคำ	ชยพล ไผยราช
๓	นางพิมพ์พรรณ แก้วศรีนวล	รองนายก อบต.ปากอคำ	พิมพ์พรรณ แก้วศรีนวล
๔	นายสิทธิชัย ใจกลม	เลขานุการนายก อบต.ปากอคำ	สิทธิชัย ใจกลม
๕	นายจ้านง วรรณราช	ปลัด อบต.ปากอคำ	จ้านง วรรณราช
๖	นางสุนันท์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์	รองปลัด อบต.ปากอคำ	สุนันท์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
๗	นางกาญจนา คำต่าย	ผู้อำนวยการกองคลัง	กาญจนา คำต่าย
๘	นายชัชพงศ์ มหายศนันท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชัชพงศ์ มหายศนันท์
๙	นางฐิตาภรณ์ สงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ปากอคำ	ฐิตาภรณ์ สงคำ
๑๐	นางสาวพยอม ปัญญาทิพย์	นักจัดการงานทั่วไป	พยอม ปัญญาทิพย์

เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจำที่  
เลขานุการสภา อบต.ปากอ้อม

- เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ก่อนที่จะมีการประชุม  
เครื่องมือสื่อสารทั้งหลายถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม  
ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน  
วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมีการ  
ประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาฯ ได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาฯ ต่อไป
- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอ้อม จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอ้อม กล่าวเปิดการประชุม

ประธานสภาฯ

- ก็ขอขอบคุณทางท่านเลขานุการสภาฯ ก็ขอสวัสดิ์ทางสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร  
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม วันนี้ขออนุญาตทำการเปิดประชุมสภาฯ ในวันนี้  
เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพุธ  
ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ทาง  
สภาฯ ก็จะได้ร่วมกันพิจารณาตามที่ทางผู้บริหารได้มีการเสนอญัตติเข้ามา ขอเข้าสู่  
ระเบียบวาระการประชุม

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

- ในวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทางท่านไสว เครือวงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ที่ได้รับการ  
รับรองผลการเลือกตั้งจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่  
๒๕ มกราคม ที่ผ่านมา ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ก็จะได้ทำงานร่วมกันตั้งแต่วัน  
รับรองเป็นต้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และร่วมกันพัฒนาในเขตพื้นที่ของ  
ทาง อบต.ปากอ้อมต่อไป
- ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ได้มีการ  
ต้อนรับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ย้ายมาจากเทศบาลตำบล  
ป่าอ้อดอนชัย เข้ามาร่วมปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ในส่วน  
ของสำนักปลัด ขอเชิญนักทรัพยากรบุคคลได้แนะนำตัว

นักทรัพยากรบุคคล

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน ดิฉันนางอรทัย บั้งเงิน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ย้ายมา  
จากเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลปาก  
อ้อม ดิฉันก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านด้วย ดิฉันก็จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม  
ความสามารถ ขอขอบพระคุณค่ะ

ประธานสภาฯ

- ก็ขอยินดีต้อนรับนักทรัพยากรบุคคลที่จะได้เข้ามาปฏิบัติงานในองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลปากอ้อม ในส่วนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อมก็มีการทำงาน

แบบเป็นกันเอง อยู่กันแบบพี่แบบน้องมีปัญหาที่ร่วมกันแก้ไขปัญหา ก็ขอยินดีต้อนรับอีกครั้ง

- ในส่วนเรื่องที่ ๒ เกี่ยวกับการตกแต่งขบวนพอชุนเม็งรายมหาราช ในวันที่ ๒๘ มกราคม ที่ผ่านมา ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน ทั้งที่เข้าร่วมขบวนและบางท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมขบวน และในการประกวดขบวนได้รับรางวัลชมเชย และในวันที่ ๓๐ มกราคม ได้ร่วมกันเชียร์นักร้องก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

### ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ - รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ถ้าหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมก็ยกมือขอเสนอ “การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ถ้าในที่ประชุมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - ในที่ประชุมมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มติเห็นชอบ ๗ เสียง มติเอกฉันท์

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

### ๓.๑ การพิจารณาขอใช้เงินสะสม โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๓๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประธานสภาฯ - สืบเนื่องจากทางผู้บริหารได้ทำการยื่นญัตติเกี่ยวกับการพิจารณาขอใช้เงินสะสม โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๓๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ก็จะได้ให้ทางท่านเลขานุการสภาฯ ได้นำเรียนเกี่ยวกับระเบียบในการขอใช้เงินสะสมว่าจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง ขอเชิญทางท่านเลขานุการสภาฯ

ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก็ได้ให้ทางผู้บริหารได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขอใช้เงินสะสม เพื่อจะได้ดำเนินการตามโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ ๔ และให้ทางผู้อำนวยการกองช่างได้นำเรียนเกี่ยวกับสรุปแบบประมาณการราคาก่อสร้าง และทางผู้อำนวยการกองคลังรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ตามงบแสดงฐานะการเงิน กระผมก็ขอนำเรียนเกี่ยวกับ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ”

ประธานสภาฯ

- ตามที่ทางท่านเลขานุการสภาฯ ได้นำเรียนต่อที่ประชุมเป็นระเบียบเกี่ยวกับการขอใช้จ่ายเงินสะสม ต่อไปขอเชิญทางท่านนายกได้นำแถลงต่อที่ประชุม ผู้อำนวยการกองช่างได้แถลงสรุปแบบประมาณการราคาก่อสร้าง และทางผู้อำนวยการกองคลัง นำแถลงรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน ขอเชิญทางท่านนายกได้นำแถลงต่อที่ประชุม

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การพิจารณาขอใช้เงินสะสม โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๓๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นบ้านท่าซี้เหล็ก หมู่ที่ ๔ เกิดจากภัยทางธรรมชาติโดนฟ้าผ่าทำให้ระบบไฟฟ้าเกิดความเสียหาย ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าวส่งผลทำให้พี่น้องชาวบ้านบ้านหมู่ที่ ๔ ไม่มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และขาดแคลนน้ำที่จะใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราต้องเข้าไปดูแล จาก การแก้ไขปัญหาดัง ๆ ซึ่งได้มีการออกสำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทำการแก้ไขคือให้ทางบ้านท่าซี้เหล็กหมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อน้ำจากทาง อบต. ซึ่งปัญหาเกิดจากระบบไฟฟ้าเกิดความเสียหายทั้งหมด และปัญหาเกิดจากบ่อบาดาลของบ้านหมู่ที่ ๔ อาจจะเสียก็ต้องมีการตรวจเช็ค เครื่องสูบน้ำหรือปั๊มเมอร์สได้รับความเสียหายไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาได้ ตรงนี้ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องนำเข้าสู่สภาฯ เพื่อที่จะทางสภาฯ ได้พิจารณาในการแก้ไขโดยเร่งด่วน ในเรื่องของการดูแลก็จะเน้นในเรื่อง

ของการวางระบบ หลังจากที่มีการแก้ไขปัญหาล้วจะมีการวางแผนในเรื่องของระบบในการดูแลและบำรุงรักษา ทางหมู่บ้านสามารถบริหารจัดการได้และบริหารค่าใช้จ่ายได้ในอนาคต รายละเอียดในการซ่อมแซมก็จะมอบหมายให้ทางผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้นำเสนอต่อไป

ผู้อำนวยการกองช่าง

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามหนังสือของทางปลัด อบต. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ได้มีการประชุมในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และทางท่านนายกคนปัจจุบันได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ คือ นายสุริยัน ต้อยศ ได้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ และได้รับหนังสือคำร้องขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำเนื่องจากน้ำที่จะใช้เพื่ออุปโภคบริโภค ของบ้านหมู่ที่ ๔ และบ้านหมู่ที่ ๖ ทางนายก อบต. ก็ได้มีการพิจารณาจากบันทึกข้อความของทางกองช่างที่ได้ออกสำรวจการแก้ไขปัญหาน้ำของบ้านหมู่ที่ ๔ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำ และได้มีการยื่นญัตติเพื่อให้ทางสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาในวันนี้ ข้อเท็จจริงที่ตามกองช่างได้มีการออกสำรวจตามที่ได้มีการยื่นญัตติ ในการสำรวจร่วมของทางคณะกรรมการประปา ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบความเสียหายเนื่องจากฟ้าผ่าลงมายังจุดระบบประปาหมู่บ้าน จึงทำให้ระบบไฟระบบประปาทั้งหมดเกิดความเสียหายจากการตรวจเช็คร่วมกับคณะกรรมการ และทางกองช่างก็ได้มีการรายงานความเสียหาย และได้มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิจารณาแบบ และทำการประมาณการด้านงบประมาณราคากลาง ดังนี้

\*\*\*รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\*

(สรุปแบบประมาณการราคาก่อสร้าง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของการประมาณการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินสะสม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ก็ต้องมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘

หมวด ๒ คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งจะมีการระบุก่อนที่จะมีการขอพิจารณาโครงการ ตรงนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบ อยากจะให้ทุกท่านดูในส่วนของเรื่องนี้ด้วย และจะเกี่ยวเนื่องกับ

ข้อ ๖ (๔) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และรายงานผลการดำเนินงานให้สมาชิกผู้ใช้น้ำทราบตามท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

(๖) จำทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่รายได้ของกิจการประปาไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน จะเข้าข่ายในส่วนของการที่จะมีการของบประมาณต้องมีบัญชีรายรับรายจ่ายของทางหมู่บ้านเพื่อรายงานต่อทาง อบต. ทราบต่อไป และ ข้อ ๓๖ ให้คณะกรรมการจัดทำบัญชีรายได้และรายจ่ายของกิจการประปาหมู่บ้านรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง”

ซึ่งจะต้องมีการจัดทำบัญชีให้เป็นระบบ กระจกก็ขอนำเรียนเกี่ยวกับสรุปแบบประมาณการราคาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่ ๔ และนำเรียนเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไว้เพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ต่อไปขอเชิญทางผู้อำนวยการกองคลังรายงานยอดเงินสะสม

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ทางท่านปลัดได้มีการนำเรียนเรื่องเกี่ยวกับระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมไปแล้ว ดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับยอดเงินสะสม

\*\*\*รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\*

(รายงานยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน)

- ผู้อำนวยการกองคลัง - ขอนำเรียนกับทางที่ประชุมไว้เพียงเท่านี้
- ประธานสภาฯ - ยอดเงินคงเหลือ ๘๖๔,๒๑๗.๑๕ บาท ในที่ประชุมสภาฯ ร่วมกันพิจารณาจากการแถลงของทางท่านนายกได้นำเรียนต่อที่ประชุม และได้มีการนำเรียนเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง ในที่ประชุมมีข้อซักถามหรือมีการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีมติขอความเห็นชอบ ก็ขอเชิญทางสมาชิกได้สอบถามและทำการอภิปราย ขอเชิญทาง ส.อบต. หมู่ที่ ๑
- ส.อบต.หมู่ที่ ๑ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวนัฐกานต์ เมืองเสริม ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ในส่วนนี้ก็เล็งเห็นความจำเป็นของบ้านหมู่ที่ ๔ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อที่จะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ก็ไม่มีข้อเสนอแนะขอขอบพระคุณค่ะ
- ประธานสภาฯ - ก็ขอขอบคุณทาง ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ท่านนัฐกานต์ เมืองเสริม ต่อไปขอเชิญทางท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๓ มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง
- ส.อบต.หมู่ที่ ๓ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอภิเชษฐ์ แสงคำมา ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ตรงนี้ถือว่าเป็นความสำคัญของหมู่บ้านที่ต้องเร่งดำเนินการ ตรงนี้กระผมก็ไม่มีข้อขัดแย้งในเรื่องนี้
- ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทาง ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ต่อไปขอเชิญทางท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
- ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไสว เครือวงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญสำหรับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าซึ่งได้รับความเสียหายสืบเนื่องจากฟ้าผ่าลงมายังจุดระบบประปาหมู่บ้าน จึงทำให้ระบบไฟฟ้าระบบประปาทั้งหมดเกิดความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ตรงนี้ถือว่าเป็นความจำเป็นอย่างยี่งที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา และขอขอบคุณทุกท่านที่นำเรื่องนี้นำให้กับทางสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาในวันนี้ อีกเรื่องก็อยากขอขอบคุณทางท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านประธานสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
- ประธานสภาฯ - ก็ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารที่ได้ทำการยื่นญัตติเข้ามาเพื่อให้ทางสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณา ขอเชิญ ส.อบต.หมู่ที่ ๕
- ส.อบต.หมู่ที่ ๕ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญโรจน์ หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาของหมู่บ้านโดยตรง ก็เห็นควรที่ทางสภาฯ จะร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นทางหมู่บ้านมีความเดือดร้อนในระดับที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ จึงต้องมีการขอความเห็นชอบจากทางสภาฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ขอเชิญบ้านหมู่ที่ ๖

- ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพิมพ์ทอง สุขเกษม ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ดิฉันก็มีความคิดเห็นว่าตรงนี้ก็ถือว่าการร่วมกันพิจารณาในวันนี้ถือว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับเรื่องน้ำในการใช้เพื่ออุปโภคบริโภคถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันของพี่น้องชาวบ้าน ดิฉันก็ไม่ได้มีความเห็นต่างเพราะตรงนี้ก็ต้องการร่วมกันพิจารณาและแก้ไขต่อไป
- ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ขอเชิญทางท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
- ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรศรี คำฟู ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เกี่ยวกับระบบประปาหมู่ที่ ๔ ตรงนี้ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาของพี่น้องชาวบ้าน ในการแก้ไขปัญหาประปาของหมู่บ้าน ดิฉันมีความเห็นว่าควรให้ความช่วยเหลือเพื่อให้พี่น้องชาวบ้านมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือนต่อไป
- ประธานสภาฯ - มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบจากทางสภาฯ ถ้าในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - ในที่ประชุมมติอนุมัติการพิจารณาขอใช้เงินสะสม โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๓๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) มีมติอนุมัติ ๖ เสียง ไม่อนุมัติ - งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภาฯ - ทางสภาฯ ได้ร่วมพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปทางผู้บริหารก็ดำเนินการจ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีเรื่องของขยะซึ่งได้มีการดำเนินการในเรื่องของขยะในเชิงรุก ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีในส่วนของผู้บริหาร กระทบอยากนำเรียนเกี่ยวกับในช่วงของการขับเคลื่อนในเรื่องของขยะก็คือ ช่วงที่เว้นว่างจากการทำนาในช่วงฤดูฝนเพราะฉะนั้นอยากนำเรียนกับทางสมาชิกสภาฯ สำหรับที่จะรองรับในเรื่องของขยะและในส่วนของผู้บริหารได้มีการวางรูปแบบการทำงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกับงานพัฒนาชุมชน ซึ่งกระทบมองแล้วว่าที่ผ่านมาทาง อบต. ไม่ได้มีการดำเนินการในเชิงรุก ในบางเรื่องไม่ต้องมีการใช้งบประมาณ งานที่ต้องเข้าถึงชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานจิตอาสา การขับเคลื่อนในเรื่องของขยะเป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝังกับทางชุมชนหรือหมู่บ้าน ในช่วงของฤดูฝนก็ดำเนินการยากและทางหมู่บ้านก็ทำนา หลังจากเว้นว่างจากการทำเกษตรกรรมทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องมีการขับเคลื่อน เพื่อจะมาดำเนินการในเรื่องของขยะ ในส่วนที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะได้รับงบประมาณร่วมกับทางเทศบาล ในอนาคตก็จะมีหลายหน่วยงานที่จะเข้ามาร่วมกันในเรื่องของขยะ การมีส่วนร่วมของหมู่บ้านและภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อน และหารือแนวทางและวางแผนร่วมกันในการบริหารจัดการขยะ



โดยเฉพาะขยะอันตรายหลาย ๆ หน่วยงานยังไม่สามารถหาทางออกเกี่ยวกับเรื่อง  
ของขยะประเภทนี้ ในเรื่องของขยะติดเชื้อไม่ว่าจะเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยปัจจุบันมี  
ปริมาณเพิ่มขึ้น ก็อยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อที่จะร่วมกันหาแนวทางเกี่ยวกับ  
เรื่องของขยะต่อไป กระผมขอแนะนำเรียนเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- เกี่ยวกับเรื่องของขยะตามที่ทางท่านปลัดได้มีการนำเรียน มีท่านใดที่จะเพิ่มเติม  
หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องของขยะ ก็ขอฝากทางผู้บริหารด้วยตามที่ได้มีบ้านหนองบัว หมู่  
ที่ ๒ เป็นต้นแบบเรื่องของขยะ ซึ่งทางหมู่บ้านก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
อยากจะฝากถ้ามีการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านก็อยากจะเรียนเชิญทาง  
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปให้คำแนะนำ เพื่อกระตุ้นให้กับทางหมู่บ้านและ  
ร่วมให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของขยะต่อไป ขอเชิญทางท่านนายก

นายก อบต.

- ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของท่านปลัด ในตอนนี้เกี่ยวกับขยะในครัวเรือนถือว่าเป็น  
ความจำเป็นอย่างมาก ดังนั้นตามที่กระผมได้นำเรียนไว้ทั้ง ๓ หมู่บ้าน เกี่ยวกับการ  
บริหารจัดการขยะต้องการดำเนินการทุกหมู่บ้าน แต่ครั้งแรกก็จะมีหมู่บ้านนำ  
ร่อง ๓ หมู่บ้าน โดยบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ จะเป็นหลักในการดำเนินการ ในวันที่ ๖  
กุมภาพันธ์ ทั้ง ๓ หมู่บ้าน ต้องเข้ารับฟังประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของขยะ ณ มูลนิธิ  
CCF เชียงราย และในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ จะมีการพิจารณาโครงการถ้าหาก  
โครงการได้รับการพิจารณาและผ่านการพิจารณาแล้วจะได้รับเงินงบประมาณ  
๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะมีการสนับสนุนในการดำเนินการก็คงจะมีการผ่านทั้ง ๓  
หมู่บ้าน ตรงนี้กระผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะปัญหาขยะ กระผมได้มีการ  
หารือกับทางท่านปลัดถ้าหากเรายังไม่มีการบริหารจัดการด้านขยะ ก็จะทำให้เกิดปัญหา  
ขยะเพิ่มมากขึ้น จะต้องมีการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ซึ่งระบบพื้นฐานคือ  
ตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็กนักเรียน และกลุ่มที่ขับเคลื่อนที่สำคัญคือกลุ่มผู้สูงอายุ ตอนนี้แต่  
ละหมู่บ้านก็ยังจัดทำขยะทองคำก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ก็ขอเพิ่มเติมจากการทางท่าน  
ปลัดเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ก็ขอขอบคุณทางท่านนายก มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ  
ทาง ส.อบต.หมู่ที่ ๔

ส.อบต.หมู่ที่ ๔

- เรียนท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับในเรื่องของขยะกระผมก็เห็นด้วย เพราะถือว่าใน  
ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับขยะถือว่าเพิ่มขึ้น การจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือนก็ต้องมี  
ถุงพลาสติกสำหรับใส่ของกลับมาทุกครั้ง ทำให้มีปัญหาขยะล้นยากต่อการกำจัด ใน  
เรื่องของถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายไปเองได้ ไม่เหมือนกับใบไม้ที่สามารถ  
ทำเป็นปุ๋ยหมักและย่อยสลายเองได้ และอีกปัญหาหนึ่งคือขยะอันตรายซึ่งยากต่อ  
การจัดหาแหล่งกำจัดหรือทำลาย ก็อยากจะฝากทางผู้บริหารและทางเจ้าหน้าที่ที่  
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย และหากหมู่บ้านมีการจัดประชุมระดับหมู่บ้านก็  
อยากจะขอทางผู้บริหารและทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำกับ  
ทางชาวบ้าน เพื่อที่จะให้ทางชาวบ้านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร  
จัดการขยะได้ดีมากขึ้น กระผมแนะนำเรียนเพียงเท่านี้

- ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทาง ส.อบต.หมู่ที่ ๔ มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญทางท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
- ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรศรี คำฟู ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ดิฉันขอนำเรียนเกี่ยวกับเรื่องของถนนซึ่งชำรุดและเป็นบ่อ ทруд เป็นร่อง ซึ่งถนนพังมากที่สุดจะเป็นจุดวางท่อลำน้ำแม่ขาว ทาง อบจ.เชียงราย ก็ได้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมแล้วครั้งหนึ่ง แต่ปัจจุบันถนนก็ยังทรุดเป็นแอ่งเหมือนเดิม ขอฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมและขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
- ประธานสภาฯ - ตรงนี้ทางท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ได้เขียนคำร้องแล้วใช่หรือไม่
- ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ - ตรงนี้ได้ดำเนินการเขียนคำร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ก็ขอฝากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
- ประธานสภาฯ - มีท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญทางผู้อำนวยการกองช่าง
- ผู้อำนวยการกองช่าง - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากการที่ได้มีการประสานงานของทางสำนักปลัด นักวิเคราะห์ฯ ในช่วงนี้ทางกองช่างขอทุกท่านพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เกี่ยวกับแผนพัฒนาของหมู่บ้านทุกครั้งที่ ในการแจ้งเกี่ยวกับโครงการของหมู่บ้าน ได้มีการแจ้งชื่อโครงการมา แต่ถ้าอยากให้มีความรวดเร็วในการดำเนินการก็ขอความอนุเคราะห์ในเรื่องของขนาดถนน ถ้าอยากจะทราบเกี่ยวกับขนาดถนนของหมู่บ้านว่ามีความกว้าง ความยาวเท่าไร ซึ่งในตำบลอื่นทาง ส.อบต. แต่ละหมู่บ้านก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของถนน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รางระบายน้ำ แต่ถ้าเป็นเรื่องของการขุดลอกลำเหมือง ฝายชะลอน้ำ จะมีความกว้างไม่เท่ากัน ด้านข้อมูลพื้นฐานขอความอนุเคราะห์จากทางท่านสมาชิกสภาฯ ได้มีการจัดเรียงลำดับแผนเพื่อที่จะให้ทางกองช่างได้มีการประมาณการราคาของโครงการ ก็อยากได้ข้อมูลพื้นฐานตรงนี้ก็ก่อนเพื่อที่จะสามารถดำเนินการได้เร็วยิ่งขึ้น และทางกองช่างก็จะดำเนินการออกสำรวจเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง เพราะตรงนี้การเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนถือว่าเยอะมาก เพราะบางหมู่บ้านได้นำเสนอแผนเข้ามาเยอะมาก เพื่อเป็นการบริหารจัดการด้านโครงการและงบประมาณ การทำงานที่รวดเร็วและกระชับและภายใต้บุคลากรที่มีอยู่จำกัด ก็ขอฝากทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วย หากทุกท่านมีปัญหาในเรื่องของข้อมูลด้านสิ่งปลูกสร้าง ด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถเข้ามาปรึกษาทางกองช่างได้ ตรงนี้ก็ขอฝากกับทุกท่านด้วย ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ - เกี่ยวกับการประชุมสภาฯ ถ้าหากมีผู้อภิปรายขอให้ทุกท่านตั้งใจรับฟังไม่มีการพูดคุยหรือหารือระหว่างมีผู้อภิปราย เพราะถือว่าเป็นมารยาทในที่ประชุมก็ขอฝากในที่ประชุมด้วย ในวันนี้การพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสม โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ ๔ ก็ถือว่าทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ มีหรือเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ

- ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ และร่วมกันพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระในประชุมวันนี้ ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ - ในนามประธานสภาฯ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและร่วมพิจารณาในวันนี้ กระผมขอทำการปิดประชุมครับ

ประธานกล่าวปิดประชุม  
ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ) จ่านง วรรณราช ผู้บันทึกประชุม  
(นายจ่านง วรรณราช)  
เลขานุการสภาฯ อบต.ป่าก่อดำ

รายงานการประชุมสภาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
ได้มีการรับรองในการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๔

คณะกรรมการตรวจรายงาน  
การประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำแล้ว  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๔ เห็นว่า ถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) สานิต ศรีจุมปา ผู้รับรอง  
(นายสานิต ศรีจุมปา)  
ประธานสภา อบต.ป่าก่อดำ

(ลงชื่อ) บุญโรจน์ หน่อแก้ว ตรวจแล้วถูกต้อง  
(นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) พรศรี คำฟู ตรวจแล้วถูกต้อง  
(นางพรศรี คำฟู)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นัฐกานต์ เมืองเสริม ตรวจแล้วถูกต้อง  
(นางสาวนัฐกานต์ เมืองเสริม)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

